

คำปราศรัย

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล บวงสรวงสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวง ต่อแผ่นดินไทย และต่อชาวลูกสุริยะทุกคน

ถึงแม้ว่า ท่านจะถึงแก่พิราลัย นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๔๑ ปี ล่วงมาแล้ว แต่เกียรติคุณของท่านยังปรากฏให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึงตลอดมา วันนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งที่ลูกสุริยะจะลืมน้อมมิได้ ในการมาชุมนุมกันเพื่อแสดง กตัญญูตเวทิตาต่อท่านเป็นประจำทุกปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น และมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาคู มีประวัติ ความเป็นมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียง และมีความเป็นเลิศหลายประการโดยเฉพาะการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาแก้ปัญหาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูล ต่าง ๆ รอบด้าน และเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่นและเป็น ที่ยอมรับมากขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดิฉันมีความชื่นชมและยินดีที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้สร้างชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง และเหตุผลสำคัญประการหนึ่งของผลงานดังกล่าว เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้ยึดถือแนวคิด และคุณธรรมของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นอันดับที่ ๑ สองปีต่อเนื่องกัน และล่าสุดในปีที่ผ่านมาได้คะแนน ร้อยละ ๙๑.๑๑ อยู่ในระดับ A มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน อยู่ในระดับดีมาก อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (ด้านการเบิกจ่าย) การที่มหาวิทยาลัยจะเจริญก้าวหน้าไปได้เพียงได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคณาจารย์และนักศึกษา มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ มีคุณธรรมประจำใจ มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจในความเป็นลูกสุริยะที่มีแบบอย่างที่ดีงาม ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและทรงเกียรติแห่งนี้ จงช่วยกันรักษาเกียรติประวัตินี้ไว้ให้เจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวรเป็นที่ปรากฏสืบไป

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จจงลุล่วงดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงมีความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากัน
